

■ น้ำตาลทรายไทยเหลือเพื่อ 'โรอ้อย'เอง! แล้งหนุนราคาพุ่ง

ไทยเจอกับแล้ง 19 บราซิลเจอ^{1,9}น้ำท่วม ส่งผลซัพพลายน้ำตาลในตลาดโลก ลดลง แต่ดีมานด์ยังเพิ่มขึ้น ราคาน้ำตาลติดขึ้นตาม แต่ยังถือว่าไม่แพงมากคือแค่ครึ่งของราคาที่เคยพุ่งสูงสุด ยืนยัน! น้ำตาลโควตา ก. ที่บริโภคในไทยยังมีเหลือเพื่อ และราคาจะไม่ปรับขึ้นแบบหือหาว

นายสิริวัฑน์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ TSMC กล่าวในรายการ "เขียนเศรษฐกิจ" ที่จัดโดยทีมข่าวหนังสือพิมพ์ "ดอกเบ็ญจธุรกิจ" ถึงสถานการณ์ราคาน้ำตาลของโลกว่า จากสภาพดิน ฟ้า อากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตอ้อย ทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดการณ์ไว้ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ปริมาณการผลิตน้ำตาลของโลกน้อยกว่าปริมาณการบริโภคน้ำตาลของโลก ดังนั้น ราคาน้ำตาลในตลาดโลกจึงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักซัพพลาย

และดีมานด์ คือเมื่อซัพพลายน้อยแต่ดีมานด์ยังคงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาน้ำตาลต้องปรับขึ้น แต่ยังขยับขึ้นไม่มากเหมือนกับที่คาดการณ์ เนื่องจากสต็อกน้ำตาลจากปีที่แล้วยังมีอยู่พอสมควร

"ตอนนี้ราคาน้ำตาลโลกอยู่ที่ประมาณ 16 เซ็นต์ต่อน้ำหนัก 1 ปอนด์ ซึ่งราคาน้ำตาลที่เคยสูงสุดจะอยู่ที่กว่า 30-33 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขณะที่ผลผลิตอ้อยที่ได้น้อยและราคาน้ำตาลขณะนี้นั้น จะส่งผลต่อไทยอย่างไรนั้น ต้องบอกว่า ไทยเราได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตอนนี้ก็เกือบจะปิดหีบกันหมดแล้ว คือปิดไปเกือบ 80-90% ของโรงงานทั้งหมด ซึ่งปริมาณอ้อยที่หีบได้อยู่ที่ 93 ล้านตันเศษๆ ถือว่าได้เบอร์เซนต์น้ำตาลน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณกว่า 1 ล้านตันแต่นำหวังเพราะเรายังมีน้ำตาลในสต็อกอยู่"

ไร้อ้อย

สำหรับผลผลิตน้ำตาลของไทยในส่วนที่เป็นการส่งออกนั้น นายสิริวุทธิกล่าวว่า เป็นการขายล่วงหน้าทั้งหมด ซึ่งน้ำตาลที่มีอยู่ในสต็อกขณะนี้คือขายล่วงหน้าไปหมดแล้ว ในขณะที่ไทยมีโควตาน้ำตาล ก โควตา ข และโควตา ค ซึ่งโควตา ก คือน้ำตาลที่ใช้บริโภคภายในประเทศ เป็นน้ำตาลทรายขาว มีในสต็อกประมาณ 25 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างสบายๆ ถ้าไม่มีการกักตุนกัน ปัจจุบันน้ำตาลโควตา ก เป็นราคาควบคุม ขายปลีกอยู่ที่ 23-24 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาหน้าโรงงานจะต่ำกว่า 14 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งน้ำตาลโควตา ข และโควตา ค จะขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลก ถ้าราคาตลาดโลกปรับขึ้นราคาส่งออกน้ำตาลของไทยก็ต้องขยับขึ้นตามไปด้วย

“ปัจจุบันน้ำตาลโควตา ข มีประมาณ 8 ล้านตัน ส่วนโควตา ค มี 61.65 ล้านตัน ส่วนใหญ่แล้วมีการส่งออกทั้งหมด ไม่มีใครเก็บไว้ แต่จะมีอยู่เล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นสต็อก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าได้ราคาดีก็จะขายหมด ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ถามว่ากำไรหรือขาดทุน ก็ต้องดูว่ามองในมุมไหน ถ้าบอกว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาควรจะทำหรือไม่คือระบบก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งระบบก็ต้องมาแบ่งปันกัน 70:30 จะบอกว่าใครได้ ก็คือระบบได้ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นมา ก็จะมีการนำเข้ากองทุนมากขึ้น แต่ถ้าราคาลงก็แน่นอนว่าระบบก็ถูกกระทบด้วยกัน”

นายสิริวุทธิกล่าวต่อด้วยว่า ราคาอ้อยเบื้องต้นปีนี้อยู่ที่ 808 บาทต่อตัน กับ 773 บาทต่อตัน คือมี 2 ราคาที่ต่างกันสองพื้นที่ ส่วนราคาอ้อยเบื้องต้นท้ายก็คือหลังจากที่เก็บน้ำตาลเสร็จเรียบร้อย และขายน้ำตาลหมด ก็จะมาคำนวณว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคือเท่าไร จากนั้นจะนำจำนวนตันอ้อยมาหาร ซึ่งจะได้ราคาต่ออ้อยต่อตัน ถ้าราคาเบื้องต้นท้ายยังสูงกว่า 808 บาท โรงงานก็ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ถ้าราคาเบื้องต้นสูงกว่าราคาเบื้องต้นท้ายก็เป็นภาระหน้าที่ของทางกองทุนที่ต้องจ่ายเงินโรงงาน

“สรุปแล้วขณะนี้ในส่วนชาวไร้อ้อยและโรงงานเท่าที่มองกันนั้น เมื่อราคาน้ำตาลขึ้นมาแบบนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาเบื้องต้นท้ายจะสูงกว่าราคาเบื้องต้น ชาวไร้อ้อยอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้น แต่กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับราคาอ้อยที่ได้ขณะนี้ จะ เป็นราคา ที่คุ้มกับต้นทุนชาวไร้อ้อยเพียงใด ซึ่งแยกเป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงๆ แล้วถ้าราคาน้ำตาลขยับอย่างนี้ก็พูดได้ว่าผลตอบแทนที่คืนมาให้ชาวไร้ก็น่าจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ แต่ทั้งนี้อ้อยก็เป็นพืช การเกษตรที่ขึ้นอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเหมือนกัน ถ้าผลผลิตอ้อยไม่เป็นไปตามคาด ก็พูดไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครระหว่างอ้อยกับข้าว”

ทั้งนี้ นายสิริวุทธิยังกล่าวถึงสำหรับสถานการณ์ราคาอ้อยในปีหน้าว่า ไม่สามารถคาดการณ์สภาพอากาศได้ว่าจะเป็นไปอย่างไร ซึ่งก็หวังว่าถ้าอากาศร้อนจัดก็จะมีฝน แต่ที่กลัวคืออากาศร้อนแต่จะไม่มีฝนตามมา ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทต้องพยายามจัดการการบริหารเรื่องน้ำคือเมื่อฝนตก ต้องกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด และพยายามหาแหล่งน้ำ และหาวิธีการหรือกระบวนการที่จะใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นทั้งโรงงานและชาวไร่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ กระบวนการในการผลิตและบำรุงรักษากระบวนการใส่ปุ๋ย เพื่อให้ผลผลิตอ้อยได้ผลดีทั้งปริมาณและคุณภาพ

“ถ้าดูดีมานด์ชีพพลายของโลก เราพูดได้ว่าป็นชีพพลายของโลกคือน้ำตาลที่ออกมา น้อยกว่าดีมานด์แน่ๆ แม้ว่าบราซิลจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกก็จริง แต่ก็เจอสภาพปัญหาดิน ฟ้า อากาศเหมือนกัน ซึ่งไทยแล้ง แต่บราซิลฝนตกน้ำท่วม ที่บราซิลถ้าฝนตกก็จะตัดอ้อยไม่ได้ เพราะบราซิลไม่ใช้แรงงานแบบไทย บราซิลใช้เครื่องจักร ทำให้ลงไปตัดอ้อยในไร่ไม่ได้ และอ้อยก็มีอายุของมัน ไทยมีทั้งกับบราซิลก็มีปัญหาที่แตกต่างกัน ไทยมีทั้งแรงงานจากคนและเครื่องจักร ซึ่งในระยะหลังได้เปลี่ยนไปเป็นเครื่องจักรมากแล้ว ดังนั้น โดยรวมแล้ว ป็นชีพพลายจะน้อยกว่าดีมานด์ แต่ว่าไทยมีสต็อก คือยังมีน้ำตาลคงเหลือจากปีก่อนๆ มา 3-4 ปีก่อนหน้า ยังมีจำนวนมากอยู่ ซึ่งยังเอาส่วนนั้นมาใช้ได้ จึงไม่ทำให้ราคาน้ำตาลขึ้นแบบหรือหว่า” ●